



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
9 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., แนวหน้า, 77kaoded, prachachat, Thailand plus) ทีวีช่อง 9

-รมว.สร. พร้อมด้วย ปลัด สร. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ด่านพรมแดนแม่สาย สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2, โรงแรมแม่โขงเดลต้า และตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ยืนยันว่า สร. มีความพร้อมในการรับมือ ทั้งด้านการรักษา ทีมสอบสวนโรค ยา เวชภัณฑ์และห้องแยกความดันลบ ขอความร่วมมือไม่ปกปิดประวัติเสี่ยง และได้จัดสถานที่กักกัน 9 แห่งไว้รองรับผู้เดินทางกลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก รองรับได้ 550 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, newtv, ผจก.รายวัน

-รมว.สร. ขอให้คนไทยแสดงตัวเพื่อเข้าประเทศตามระบบ ซึ่งภาครัฐพร้อมดูแล และขอให้ประชาชนฟังข้อมูลสถานการณ์โควิด 19 จาก สร. เป็นหลัก เพื่อความมั่นใจ ลดกระแสข่าวลือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, เดลินิวส์, thailandplus, js.100, bangkokbiznews, bbc, changmainews, springnews)

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค แถลงว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย มาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด 14 ราย อีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 21 ปี เป็นแม่บ้าน จ.เชียงราย เข้าประเทศตามเส้นทางธรรมชาติ โดยเป็นเพื่อนกับหญิง จ.ราชบุรี ส่วนอีก 4 รายติดเชื้อในประเทศ เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในรพ.เอกชนคู่ปฏิบัติการของ ASQ และเป็นเพื่อนร่วมงานของพยาบาลที่ติดเชื้อรายแรก ทำหน้าที่ Swab ถือเป็นติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนแต่ไม่ใหญ่มาก ต้องมีการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อเพื่อคัดกรองมาจากที่ใด เบื้องต้นตรวจผู้สัมผัสรวม 280 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 51 ราย ทั้งหมดไม่พบการติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงต่ำ 229 ราย ไม่พบการติดเชื้อ 14 ราย รอผล 215 ราย ทั้งนี้ ปลัด สร. สั่งการรพ.ในสังกัดทุกแห่ง กำชับบุคลากรเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อในรพ. และวันที่ 9 ธ.ค. 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Web-ex และ Zoom Meeting ให้ผู้ปฏิบัติงานใน ASQ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเข้าเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อและการถอดชุดป้องกัน เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่อาจทำให้ติดเชื้อได้ และไม่จำเป็นต้องตรวจรับผู้เข้ามามากักตัวใน ASQ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, thiapbs) ทีวีช่อง tnn

-นายประจัญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าฯ เชียงราย นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย และนพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 8 ราย โดย 7 ราย อยู่ในศูนย์ LSQ เป็นหญิงอายุ 25 ปี 26 ปี (3 คน) 28 ปี 30 ปี และ 35 ปี เดินทางมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เมื่อ 4 ธ.ค. ตรวจพบ 6 ธ.ค. อีก 1 ราย พักอยู่ใน ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย มีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด 19 จ.ราชบุรี ทำให้ จ.เชียงรายมีผู้ติดเชื้อรักษาอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐรวม 34 ราย

- นพ.ทศเทพ กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อ 7 รายในสถานที่กักกัน พบว่าไม่ได้ทำงานที่โรงแรม 1G1 เท่านั้น แต่ทำงานอยู่สถานบันเทิงแห่งอื่นใน จ.ท่าขี้เหล็ก ด้วย กรณีหญิงที่พบเชื้อมาก่อนสถานที่กักกันโรค ได้ปิดข้อมูลมาโดยตลอด และเพิ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าหลบหนีข้ามฝั่งมาทางช่องทางธรรมชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี พร้อมด้วย พญ.ปจรรย์ อารีรัมย์ นพ.สสจ.ราชบุรี แถลงว่า ขณะนี้ จ.ราชบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพียงรายเดียว ไม่มีติดเพิ่ม ผู้ที่มีความเสี่ยงทุกคนยังอยู่ในสถานกักตัวจนกว่าจะครบ 14 วัน ส่วนหญิงที่ติดเชื้ออาการดีขึ้นมาก แต่ต้องพักรักษาตัวในรพ.จนกว่าจะไม่มีเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

- พญ.ปฐมพร ศิริประภาศิริ ที่ปรึกษากกรมการแพทย์ ย้ำ 5 ชาวปลอม ไม่เป็นความจริง งดแชร์ต่อ ดังนี้ 1.10 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ห้ามเดินทาง 2.น้ำพลาสมาฉีดเชื้อโควิด 19 3.ผู้ป่วยอายุ 70 ปี เสียชีวิตใน จ.ตาก 4.แพทย์ขอให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง 14 วัน 5.การกักตัวสามารถป้องกันโควิดได้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐ และสร. และหากพบการลักลอบเข้าเมืองสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1138, 1599 หรือ 191

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook

-ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 8 ธ.ค. พบผู้ป่วยเพิ่ม 19 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันตัวของรัฐ 14 ราย ได้แก่ เมียนมา 6 ราย ตุรกี 1 ราย บัลแกเรีย 1 ราย โมร็อกโก 1 ราย สหรัฐฯ 2 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย เดนมาร์ก 1 ราย และบาห์เรน 1 ราย เดินทางมาจาก

ประเด็นข่าว

ประเทศเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติ 1 ราย อีก 4 เป็นบุคลากรทางการแพทย์จาก กทม. ติดเชื้อในประเทศ รวมผู้ติดเชื้อ 4,126 ราย รักษาหายเพิ่ม 6 ราย รวมรักษาหาย 3,874 ราย ยังรักษาในรพ. 192 ราย เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย

-นายภาฯ ระบุ ยังไม่ใช่การแพร่ระบาดระลอกที่ 2 หรือซูเปอร์สเปดเดอร์ วันนี้ต้องหามาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิม และขอความร่วมมือจากสื่อช่วยชี้แจงข้อเท็จจริง ได้ให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ชี้แจงความก้าวหน้าทุกวัน และส่งดำเนินคดีผู้ลักลอบเข้าเมือง นอกจากนี้ กำชับเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการข้ามแดนไปมาผ่านช่องทางธรรมชาติ รวมถึงการที่รพ.สธ. ลงพื้นที่ จ.เชียงราย และ รพ.สธ.ไป จ.เชียงใหม่ ขอให้รับรายงานการลงพื้นที่ให้ประชาชนรับรู้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตระหนก มอบให้ สธ. ก.การต่างประเทศ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อไทย

-กรม. มีมติอนุมัติผ่อนปรนให้ต่างด้าวพำนักในประเทศระยะยาว ไม่กำหนดประเทศเสี่ยงต่ำ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอวีซ่าของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด อาทิ การแจ้งที่พำนักในประเทศไทยให้ชัดเจน และต้องยินยอมที่จะกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ขณะที่นักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆ ทุกประเทศเข้าไทยได้

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของศบค. เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 2563 ชาวต่างชาติที่เข้ามาออกรอบและทำกิจกรรมด้านสุขภาพในไทยต้องนัดหมายล่วงหน้า กำหนดพื้นที่แยกสัดส่วนจากปกติ มีการตรวจหาเชื้อรวม 3 ครั้ง ขณะที่แคดดี้ให้ดูแลลูกค้าได้เพียงคนเดียว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ,มติชน

-ศบค.กทพ. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลไว้แจกประชาชนหากมีการระบาดเพิ่มขึ้น ให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกทพ.ทุกแห่งตรวจวัดไข้เด็กทุกคน หากไม่สบายหรือป่วย RSV ให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดี ระหว่างวันที่ 9-15 ธ.ค. ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ 4 ประเภท ประกอบด้วย สนามมวย ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ในพื้นที่ให้ครบทุกแห่ง ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะการให้ผู้มาใช้บริการสแกนแอปฯ ไทยชนะ แทนการลงชื่อในสมุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นักท่องเที่ยวจองที่พักโรงแรม รีสอร์ท ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อชมเทศกาลดนตรีบิกเมาน์เทน ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. ที่ดิโอเซียน เขาใหญ่ จนเต็มหมด ด้าน นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กำชับผู้จัดงาน จนท.ตร. สสอ. ให้เข้มงวดการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าชมดนตรี ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

ประเด็นผลกระทบ

1. Local Quarantine จัดการไม่เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ตำหนิการดำเนินงานของ LQ ใน จ.ยะลา ว่าจัดการไม่เหมาะสม มีการรวมคนในที่เดียวกันหลายคน ด้านผู้ว่าฯ ยะลา ให้ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ใน LQ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ยอมรับข้อบกพร่องในการสื่อสาร ส่วนผู้ที่เข้าสังเกตอาการมีเสนอข้อแนะหลายอย่าง สำหรับห้องพักที่อยู่รวมกันนั้น จังหวัดได้จัดเตรียมเตียงเพื่อรองรับแต่ไม่ได้ให้ผู้สังเกตอาการนอนรวมกันหลายคน ส่วนข่าวพบการแพร่ระบาดที่ อ.เบตง ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

-สสจ.ยะลา ระบุว่า สถานที่ดังกล่าวมีজনท.สาธารณสุขสลับเวรกันทำงาน กลางวัน 3 คน และกลางคืนอีก 2 คน ดำเนินการตามระบบทุกอย่าง โดยพยายามจัดการเรื่องสถานที่ให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนกันในแต่ละรายและเพื่อให้ได้มาตรฐานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2. ไม่รับนักท่องเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพประกาศมีใจความว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย เพื่อการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาด จึงขอให้คณะกรรมการ...ไม่รับนักท่องเที่ยวที่มาจาก 2 จังหวัดดังกล่าว จนถึงวันที่ 14 ธ.ค. พร้อมระบุว่า เป็นเพราะคนเห็นแก่ตัวไม่กักกัน ทำให้หลายที่เริ่มไม่รับนักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่-เชียงรายแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, springnews, thainews

-ศูนย์อำนวยการประชาสัมพันธ์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ชี้แจงกรณีมีข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ห้ามนักท่องเที่ยวที่มาจาก 2 จังหวัด เข้าสักการะในพื้นที่ ระบุว่าป้ายข้อความมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม กกก.บริหารคำชะโนดจะระมัดระวังการจัดทำข้อความต่างๆ และเน้นการตรวจคัดกรองพิเศษหรือเข้มงวดขึ้นกับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainews

-นพ.อุเทน หาแก้ว รอง นพ.สสจ.อุดรธานี ย้ำว่า มาจากภาคเหนือไม่ต้องกักตัว แต่ให้เฝ้าระวังป้องกันอย่างเคร่งครัด ภายใต้แนวทาง“อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ”

3. ข้อเสนอแนะของนักวิชาการ

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ไทยโพสต์

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก เผยเหตุผล 4 ข้อที่ไทยเสี่ยงต่อการระบาดซ้ำ 1.เราไม่สามารถจำรายละเอียดการดำรงชีวิตประจำวันได้หมด 2.โหมไลน์เคสกทพ. ข้อมูลไม่ละเอียดชัดเจนพอให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงตนเองได้ 3.การแถลงข่าวจากหน่วยงาน การันตีเรื่องความพร้อมหลายหมื่นเตียงไว้รองรับ เป็นนัยว่ามีการติดเชื้อมาก แทนที่จะสร้างความมั่นใจกลับเพิ่มความหวาดระแวง 4.มีการออกข่าวยอมรับ

ประเด็นข่าว

ว่าสอบสวนประวัติได้ยาก มีการปิดบังความจริง 50 % ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้ประวัติจริง ทั้งวัน เวลา สถานที่และบุคคล ดังนั้น หน่วยงานรัฐควรดำเนินการเข้มข้นต่อไปอีก 3 สัปดาห์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เวลา สถานที่ของผู้ติดเชื้อที่มีโอกาสแพร่เชื้ออย่างละเอียดเพียงพอให้ประชาชน ประเมินความเสี่ยงตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : บทบรรณาธิการ นสพ.สยามรัฐ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ระบบการตรวจคัดกรองโควิดในปัจจุบันเป็นแบบตั้งรับและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอป้องกันระบาดซ้ำ ต้องขยายบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเอื้อให้ทุกคนทั้งที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย สามารถเข้ารับการตรวจได้โดยไม่ต้องกลัว และจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตรวจได้

4.โควิดจากพม่าแพร่เร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เนชั่นไทยแลนด์)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แถลงว่า จากการถอดบทเรียนการระบาดของพม่าที่เจอผู้ป่วยครั้งแรกวันที่ 23 มี.ค.-6 ธ.ค. จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 200 เท่า แพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว เพราะการสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดทำได้น้อยกว่า 50% อีกทั้งสายพันธุ์ที่แพร่ในพม่าเป็นคนละสายพันธุ์กับอยู่ชั้นที่ระบาดในช่วงแรก โดยเป็นสายพันธุ์ G614 ที่พบแพร่ระบาดในประเทศแถบตะวันตกและทั่วโลก ขณะนี้ ซึ่งเชื่อสามารถเพิ่มจำนวนได้เร็วกว่า 20% ทำให้แพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม คนไทยกลับจากพม่าโดยไม่ยอมเข้าระบบและปกปิดข้อมูลจึงเป็นอันตราย ทั้งคนในครอบครัว สังคม บุคคลากรทางการแพทย์ 3 ปัจจัยที่น่าห่วงขณะนี้ คือ อากาศเย็นที่ทำให้คนอยู่ในอาคาร ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดและไม่สวมหน้ากากมากขึ้น ชายแดนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ทั้งพม่าและมาเลเซีย โดยเฉพาะคนที่ลักลอบเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการระบาดได้ และการชุมนุมต่างๆ ส่วนความคืบหน้าการผลิตวัคซีน คาดว่าจะได้ฉีดครั้งแรกหลังเดือนพ.ค. 2564

5.ชะลอฟ้องค่าเสียหายผู้ให้นำโควิดเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, สยามกีฬา, สยามรัฐ, บางกอกโพสต์, ทวีช่อง 7

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ ใน จ.เชียงราย เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 20 ล้านบาท จากผู้ให้นำโควิด 19 เข้าประเทศ ว่า เรื่องนี้ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายของแต่ละคน ส่วนรัฐบาลก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ sanook

-กลุ่มเครือข่ายภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ใน จ.เชียงราย กว่า 100 คน ทหารอัยการจะชะลอการฟ้องผู้นำเชื้อโควิด 19 เข้าประเทศ แต่จะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก ยกกระตือรือร้นต่างๆ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่

6.ชาวบ้านวังตะเคียนวอนรัฐอย่าปิดข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31, บ้านเมือง, nationtv

-ชาวบ้านวังตะเคียนใต้ ม. 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ระบุ รู้ว่ามีผู้ป่วยโควิดในพื้นที่และรับรู้ข่าวสารจากทางราชการเข้ามา โดยรู้จากสื่อที่รายงานแตกต่างกัน จึงขอให้ทางราชการให้ข้อมูลกับประชาชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ระวังและควรแนะนำการปฏิบัติตัวให้ทราบ อย่าปิดข่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (Nationtv, kaohoon, บ้านเมือง, แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟริก, 77ข่าวเด็ด, posttoday, xinhua, Infoquest, js.100, bangkokbiznews, newtv, positioningmag)

-**อังกฤษ** ประกาศ V-Day ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เป็นประเทศแรกของโลก เป็นวัคซีนของ บ. ไฟเซอร์ สหรัฐฯ ที่ร่วมพัฒนากับ บ.ไบโอเอ็นเทค เยอรมนี โดยชาวอังกฤษคนแรกของโลกที่ได้รับการฉีดวัคซีน คือ นางมาร์กาเร็ต คีแนน อายุ 90 ปี จากเมืองโคเวนทรี

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมลงนามคำสั่งบริหารให้สิทธิชาวอเมริกันเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของรัฐบาลก่อนที่สหรัฐฯ จะส่งวัคซีนไปช่วยเหลือประเทศอื่นๆ

-**อินเดีย** เตรียมอนุมัติวัคซีน COVID-19 ของ 3 บริษัท ได้แก่ บ.แอสตรา เซเนกา บ.ไฟเซอร์ และบ.ภารัต ไบโอเทค ของอินเดีย เบื้องต้นวางแผนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 300 ล้านคน

-**อิตาลี** พบติดเชื้อเพิ่ม 13,679 ราย รวมผู้ป่วย 1,742,557 ราย เตรียมฉีดวัคซีนฟรี ตามความสมัครใจ

-**เกาหลีใต้** สั่งซื้อวัคซีน 64 ล้านโดส จาก 4 บริษัท ประกอบด้วย แอสตรา เซเนกา, ไฟเซอร์, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และโมเดอร์นา โดยจะถูกส่งถึงเกาหลีใต้ ในเดือน ก.พ. 2564

-**ฮ่องกง** ประกาศมาตรการคุมเข้มรอบใหม่สกัดการระบาดระลอก 4 โดยสั่งห้ามการกินอาหารเย็นในร้านอาหารหลัง 18.00 น. ปิดสถานออกกำลังกาย สถานเสริมความงาม รวมถึงร้านนวดทั้งหมด ขณะที่ข้าราชการขอให้ทำงานจากบ้านพัก

-**กัมพูชา** จะจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวัคซีนพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว

-**เมียนมา** มีผู้ติดเชื้อเกิน 100,000 ราย มากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ขณะที่รัฐบาลเมียนมามีแผนจัดหาวัคซีนให้ประชาชน

-**เวียดนาม** สถาบันเพื่อการประเมินอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เตรียมออกใบรับรองเครื่องหมายฮาลาล ให้กับวัคซีนต้านโควิดที่พัฒนาโดย บ.ซิโนแวคไบโอ ของจีน มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5,292 ราย ยอดรวม 586,842 ราย สูงที่สุดในอาเซียน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 68,517,490 ราย เสียชีวิต 1,561,661 ราย และรักษาหายแล้ว 47,425,880 ราย

ประเด็นข่าว

ผักผลไม้ปลอดสารพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, เติลินิวส์, มติชน, nationtv

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณี Thai-Pan สุ่มตรวจพบผัก ผลไม้ มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างหลายชนิด ว่า การกำกับดูแลความปลอดภัยของผัก ผลไม้ ดำเนินการร่วมกันเป็นเครือข่ายหลายหน่วยงานเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร โดย อย.จะตรวจสอบและเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ นำเข้า และที่จำหน่ายในตลาดทั่วประเทศ โดยส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งในปี 2563 พบว่า ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) และสถานที่จำหน่าย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85.1 ที่ด่านอาหารและยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 78.43 ทั้งนี้ ผักผลไม้ที่พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หากตรวจพบที่ด่านอาหารและยาจะอายัดทำลายหรือส่งกลับประเทศต้นทาง

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-พญ.ไตรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยผู้บริหารรพ. ร่วมกันตัดช่อดอกกัญชาสายพันธุ์ Charlotte Angle เพื่อนำมาผลิตยา THC : CBD : 1 : 1 และยา CBD 10% สนับสนุนให้รพ.ในสังกัด สธ. คาดว่าจะผลิตยาได้เดือน มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ยาที่มี CBD เด่น มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางสมอง เช่น ผู้ป่วยลมชัก ผู้ป่วยพาร์กินสัน ส่วนการนำ CBD มาผสมกับ THC จะช่วยเสริมฤทธิ์และลดผลข้างเคียงของ THC ซึ่งมีประโยชน์ในผู้ป่วยระดับประคอง โดยรพ.มีเป้าหมายเป็นโมเดลและพี่เลี้ยงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไปผลิตยาจากประสบการณ์การปลูกที่รพ.มา 1 ปี ทำให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและพร้อมถ่ายทอดให้กับเกษตรกร โดย อย. ได้ประสานให้รพ.ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรทั้งการปลูก การเก็บเกี่ยวและแปรรูปเบื้องต้น ให้กับทั้ง 12 เขตสุขภาพ

พัฒนาสถานพยาบาลรักษาผู้มีบุตรยาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ผลสำรวจปี 2562 การให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 4,500 ล้านบาท ที่ผ่านมารวมๆ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผ่านการรับรองมาตรฐาน 102 แห่งทั่วประเทศ อัตราความสำเร็จในการให้บริการตั้งครภ์โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 46 ช่วยลดปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลง รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต สถานพยาบาลที่สนใจขอรับรองมาตรฐาน ติดต่อได้ที่ กลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ข่าวปลอมรักษามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand, newtv, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล “หัวข้าวเย็นได้ สัมโมง และน้ำผึ้งรักษามะเร็ง” สถาบันมะเร็งแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า สมุนไพรดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ ยังไม่มีการวิจัยรองรับ ควรศึกษารายละเอียดของสมุนไพรนำมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกวิธี หมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้สมุนไพร การรับประทานเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโรค ควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์

คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thailandplus, nationtv)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน เลือกหน้ากากให้มีขนาดเหมาะสมปรับสายให้กระชับ สวมให้คลุมทั้งจมูกและใต้คาง หน้ากากผ้าให้เปลี่ยนทุกวันหรือเมื่อรู้สึกเปียกชื้น ส่วนหน้ากากอนามัย ให้หันด้านที่มีสีหรือบานพับคว่ำไว้ด้านนอกและด้านที่ไม่มีสีหรือบานพับหงาย ที่มีพื้นผิวนุ่มกว่าเข้าหาใบหน้า ให้ขอบที่มีแถบลวดอยู่ด้านบน กดแถบลวดให้แนบสันจมูก และดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง เมื่อสวมแล้วไม่ควรเลื่อนมาไว้ใต้คาง เพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในกรณีที่ต้องพูด ต้ม/กิน ให้ถอดเก็บไว้ในถุงหรือซองพกพาที่สะอาด และควรมีหน้ากากสำรองไว้ตลอดเวลา ที่สำคัญ ต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นและหมั่นล้างมือบ่อย ๆ

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไกล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, bangkokbiznews

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนเตรียมคนขับรถและยานพาหนะให้พร้อมก่อนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ผู้ขับขี่ควรศึกษาเส้นทาง เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือกินยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ควรตรวจสอบสภาพรถ เช็คลมยาง ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ตรวจระบบเบรก น้ำกลั่น เต็มน้ำมันเครื่องให้พร้อม และควรมีเครื่องมือประจำรถและอะไหล่ต่างๆ สำรองติดรถไว้

นมแม่สร้างภูมิคุ้มกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคสุขภาพ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลง เด็กทารกแรกเกิดจำเป็นต้องได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่เป็นประจำ โดยให้ลูกดูดนมจากเต้าได้ตามที่เด็กต้องการ องค์การอนามัยโลก แนะนำให้เด็กทุกคนควรได้กินนมแม่อย่างเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน หลังจากนั้นสามารถให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น แม่ทุกคนควรเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองให้นานที่สุดเพราะมีสารอาหารที่สำคัญและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดสำหรับลูก และแม่ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพลังงาน โดยเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่มีส่วนสำคัญในการสร้างน้ำนม

ประเด็นข่าว

เตือนนำน้ำยาฟอกขาวล้างหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีมีการแชร์คลิปตลกของชายรายหนึ่งที่เผยแพร่ข้อความล้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวล้างหน้า ว่า หากผู้บริโภคบางรายรู้เท่าไม่ถึงการณ์นำไปใช้จริงจะเกิดอันตราย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวจัดเป็นวัตถุอันตรายตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ใช้สำหรับการจัดคราบ ฟอกผ้าขาวหรือฆ่าเชื้อพื้นผิววัสดุ การนำไปใช้กับผิวหนังโดยตรงจะทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง ประชาชนอย่าหลงเชื่อลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด

โครงการสร้างตึกรพ.เลิดสิน

สื่อที่นำเสนอ : เพจเฟซบุ๊ก js100

- โพสต์ข้อความชื่นชมโครงการสร้างตึก รพ.เลิดสิน ว่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในระหว่างการก่อสร้างได้นำที่คลุมรถแบบพลาสติกมาคลุมรถที่จอดอยู่ตลอดแนวเพื่อกันฝุ่นละอองให้เจ้าของรถ

น้ำท่วม จ.ตรัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- พื้นที่ ม.2 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ชาวบ้าน 3 ครัวเรือน ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตร ทำให้ นางสาวภา กิ่งแก่นแก้ว อายุ 47 ปี ซึ่งเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดและต้องล้างแผลทุก 2 วัน ที่ รพ. ต้องล้างแผลเองที่บ้าน เพราะน้ำท่วมเกือบถึงชั้น 2 ไม่สามารถลงจากบ้านมาลงเรือได้

นักท่องเที่ยวซื้อเสื้อชีวิตในเต็นท์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์, ไทยรัฐออนไลน์, 77kaoded

- นายประทีป จุ้ยเส็งยม อายุ 36 ปี นอนเสียชีวิตภายในเต็นท์ ที่ภูทองแคมป์ ภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย เบื้องต้นแพทย์คาดว่าช่วงกลางคืนอุณหภูมิบนยอดภูหนาวเย็น ปริมาณออกซิเจนมีน้อย ความกดอากาศต่ำ ประกอบกับผู้ตายมีรูปร่างใหญ่ และมีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง มักนอนกรนเป็นประจำ ทำให้ขาดอากาศหายใจ และยังมีสวมเสื้อผ้าบาง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

